

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 2564

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ. เพื่อสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่ สนพ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติราชการ สามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ สนพ. ปฏิบัติราชการอย่างมี **“คุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”** ซึ่ง สนพ. ได้กำหนด แผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ในบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านรูปแบบต่างๆ ภายใต้งบประมาณแผ่นดิน เงินสวัสดิการ สนพ. และกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ สนพ. ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สามารถสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำลังใจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ สนพ. เป็นอย่างดี

ในปีงบประมาณ 2564 สนพ. ได้บริหารจัดการ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ. พร้อมทั้งสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ สนพ. มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน อาทิ

- **แผนการดำเนินงานสวัสดิการ สนพ.** โดยคณะกรรมการสวัสดิการ สนพ. ได้ประชุมอนุมัติแผนการดำเนินงานสวัสดิการ สนพ. ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้แก่ แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร แผนงานดำเนินการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการ อาทิ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสวัสดิการ สนพ. เงินสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้าง/พนักงาน เป็นต้น
- **โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สนพ.** โดยสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและเข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และรายงานผลการตรวจสุขภาพ พร้อมวิธีรักษาและแนวทางปฏิบัติในการรักษาสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ สนพ. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
- **กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สนพ.** ได้รับงบประมาณแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิก มีกำหนดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
- **กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ สนพ.** โดยได้ร่วมกันจัดตั้ง **“ สนพ. มาร์เก็ต ”** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สนพ. นำสินค้าจากที่บ้าน (Homemade) สินค้าท้องถิ่นตามภูมิภาค สินค้าจำเป็นต่างๆ มาจำหน่ายใน สนพ. ผ่านรูปแบบตลาดออนไลน์ โดยตั้งไลน์กลุ่ม “ สนพ. มาร์เก็ต ” มีสมาชิก 159 คน



การมอบทุนการศึกษาสำหรับ
บุตรสมาชิก เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2563



การตรวจสุขภาพประจำปี
ของ สนพ. เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2564



การส่งเสริมกิจกรรมด้าน
กีฬา



Application Line
สนพ. มาร์เก็ต